



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยะลา และนราธิวาส สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 118.0 มม. ที่ กษ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.8 °ซ. ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน และอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 2 - 3 ม.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 8 ม.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงวันที่ 3 - 5 ม.ค. 62 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-5 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 2 - 3 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 8 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**อนึ่ง** พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่า จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 3 - 5 ม.ค. 62 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 2 - 3 ม.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับในช่วงวันที่ 3 - 5 ม.ค. 62 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรงดเดินเรือในระยะนี้

**อนึ่ง** เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังและป้องกัน คลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนเป็นบริเวณกว้าง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และลมแรงไว้ด้วย โดยติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

- เกษตรกรควรสำรวจคูคลอง ทางระบายน้ำ ตลอดจนสันดอนปากแม่น้ำ อย่าให้ดินเขินและตื้นเขิน น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย

- ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกัน โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชสวนและพืชผัก โดยดูแลพื้นที่การเกษตร ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง

- ในช่วงวันที่ 3 - 5 ม.ค. 62 บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 3-5 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 5 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง อนึ่ง เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ควรระวังและป้องกันคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง